

Chúng ta hôm nay rất vui mừng kỷ niệm 20 năm tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam. Những thành tích và nỗ lực không mệt mỏi trong 20 năm qua đã tạo ra uy tín lớn cho Giải thưởng. Bên cạnh Giải thưởng này, VIFOTEC còn có Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc, Giải thưởng Sáng tạo kỹ thuật dành cho sinh viên và Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc. Tất cả đều có điểm chung là "sáng tạo", điểm chung đó là điểm cốt yếu nhất của hoạt động khoa học. Khoa học là sáng tạo, sáng tạo khoa học là chìa khóa cho sự đổi mới và đổi mới sáng tạo là chìa khóa cho thành công.



GS.TSKH. Nguyễn Thiệp Phúc phát biểu tại buổi Tọa đàm "20 năm Giải thưởng Sáng tạo KH-CN Việt Nam"

Sở thích hành động theo các loại hình khen thưởng đó, là thể hiện cách nhìn toàn diện của một học giả khoa học của các lĩnh vực sáng tạo khoa học, tác động nghiên cứu của các nhà khoa học đến các hoạt động khoa học của một tầng lớp nhân dân, nhằm biến các thành tựu khoa học và tiến bộ kỹ thuật thành của cải vật chất cho xã hội.

Tuy nhiên trong một trình độ khoa học, các lĩnh vực sáng tạo khoa học đó cũng phải có những yêu cầu khác nhau. Cũng như trong các trình độ nghiên cứu các cuộc kháng chiến vĩ đại trong lịch sử, cần có sự phân định và tổ chức phải hợp lý để đạt được 3 thế quân, đồng thời sự chia sẻ thành quả chung, thì mới đi đến thắng lợi. Trong đó quân chủ lĩnh đầu tiên phải nắm vững những nhiệm vụ chi phối, trách nhiệm toàn cục, có khả năng tạo ra những cú đột phá quyết định chiến thắng.

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam nhằm tôn vinh thành tích của các lĩnh vực khoa học, đồng thời quân chủ lĩnh của một trình độ khoa học. Lĩnh vực khoa học đó phải được giao nhiệm vụ và phải đồng thời điếu kiện để có thể làm được những một đội quân chủ lĩnh. Nếu đội quân này mà chỉ yếu lĩnh cũng chỉ làm những nhiệm vụ kỹ thuật trình độ một, góp phần giải quyết những khó khăn của tầng lớp dân chúng thì một trình độ khoa học trên phạm vi toàn quốc vẫn chưa có chuyển biến lớn được, khoa học vẫn chưa trở thành động lực cho sự phát triển kinh tế của đất nước, những mục tiêu của Đảng và Nhà nước ta đã vạch ra.

Hôm nay kỷ niệm 20 năm, nhân dịp điếu này để càng nhận rõ tầm quan trọng của Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, nhằm phát huy trách nhiệm không những tôn vinh mà có góp phần định hướng phát triển cho khoa học công nghệ nước nhà.